



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 1 โทร. 02-158-0342 ต่อ 7001,8205
ที่ กฟก.0100/๔๖๐๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การสรุปและจัดทำรายงานการชำระหนี้แทน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค/หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้อนเงินงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด ๓ ละ 4.0 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกรกรณียอดชำระหนี้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้การชำระหนี้แทนและการสรุปรวบรวมรายละเอียดการชำระหนี้แทนครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นและให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรแล้ว แยกเป็นรายจังหวัด พร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดแยกตามจังหวัด ตาม Link ที่จัดส่งให้แต่ละจังหวัด

2. การขออนุมัติรายชื่อเพื่อชำระหนี้แทน ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบจากรายชื่อตามข้อ 1. ก่อนนำรายชื่อเสนอขออนุมัติเพื่อชำระหนี้แทนว่าได้รับการอนุมัติและความเห็นชอบให้ชำระหนี้แทนจากคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครบถ้วนหรือยัง หากยังไม่ครบถ้วนต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติรายชื่อและชำระหนี้แทน

3. กรณีตรวจสอบรายชื่อถูกต้องผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและสำนักงานสาขาจังหวัดชำระหนี้แทนแล้ว ให้รายงานสำนักงานใหญ่ทราบทันที ตามแบบฟอร์มรายงานการดำเนินการชำระหนี้แทน-ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการหนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการหนี้ รายงานผู้บริหารระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ รายงานนี้เป็นรายงานเดือนต่อเดือนไม่สามารถรายงานย้อนหลังได้ โดยบันทึกรายงานข้อมูลผ่าน google doc.

กรณีสำนักงานสาขาจังหวัดมีข้อสงสัยในการดำเนินการด้านรายละเอียดการจัดการหนี้ให้ติดต่อสอบถามส่วนงานที่รับผิดชอบชำระหนี้แทน และหากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการจัดทำรายงานและโปรแกรมให้ติดต่อสอบถามส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรขจร)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร